



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามกำหนดการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด แม้จะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จะถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งที่มีคำสั่งจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาววรรณี บริบูรณ์บันเทิง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน

บัญชีแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

สอบได้ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนภาค ก. (ร้อยละ)	คะแนนภาค ข. (ร้อยละ)	สอบสัมภาษณ์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางธีรารัตน์ ไพรวลัย	๖๔.๐๐	๖๒.๐๐	๙๖.๐๐	ผ่านการสรรหาและ เลือกสรร

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งและเรียกมาทำสัญญาจ้างได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)ตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยหนังสือแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป

(นางสกวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน